

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2956/GDDĐT-CDGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2016

Về phát động đợt vận động đóng góp, hỗ trợ
đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai năm 2016

- Kính gửi: - Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận huyện;
- Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các Trường Trung học phổ thông,
Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng;
- Giám đốc Trung tâm GDTX và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-MTTQ-BTT và Thư kêu gọi ngày 26/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh về phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai năm 2016.

Trong những ngày qua, nhân dân các tỉnh miền Bắc liên tiếp bị ảnh hưởng của bão số 2, số 3 và hoàn lưu của các cơn bão đã gây mưa to, lũ quét, lũ lụt ở các tỉnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, trong đó thiệt hại nặng nhất là tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái, tỉnh Sơn La, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Giang, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Kạn.

Hậu quả thiên tai gây ra đã làm cho 26 người chết và mất tích, 27 người bị thương; hàng trăm ngàn ngôi nhà bị đổ sập, nước lũ cuốn trôi và bị ngập nước; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và bị phá hủy; hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp, hoa màu bị ngập và bị vùi lấp; hơn 4.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; thiệt hại về tài sản vô cùng lớn. Thiên tai đã làm cho hàng trăm ngàn đồng bào ở các vùng bị bão, lũ đang lâm vào cảnh sống tạm bợ, mất phương tiện để sinh sống. Do đó, các địa phương trên rất cần được hỗ trợ khẩn cấp, chia sẻ kịp thời của đồng bào Thành phố.

Để phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc ta, góp phần giúp đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công đoàn Giáo dục Thành phố tổ chức phát động đợt vận động đóng góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

1/- Đối tượng vận động:

+ Các nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng công lập và ngoài công lập; Trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

+ Các học sinh, học viên, sinh viên của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng công lập và ngoài công lập; Trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

2/- Hình thức vận động:

+ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của đợt vận động.

+ Vận động mỗi nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên tự nguyện ủng hộ bằng khả năng của mỗi người để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai.

3/- Tổ chức vận động:

* Công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm vận động trong nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

* Tổ chức Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm vận động trong học sinh, học viên, sinh viên.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa đợt vận động và thực hiện đợt Hội thu ủng hộ trong dịp khai giảng năm học mới ở đơn vị.

4/- Thời gian vận động - địa điểm tiếp nhận:

* Thời gian thực hiện: từ nay đến hết ngày **30/9/2016**.

* Địa điểm tiếp nhận: Số tiền vận động được, đề nghị các đơn vị gửi về Văn phòng Công đoàn Giáo dục thành phố, Số 66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1 (Phòng 4.2, Tầng 4) hoặc chuyển về:

Tên tài khoản: Công đoàn Ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 10201.0000093615

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Đề đợt vận động được đầy đủ và kịp thời cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai ở các địa phương đảm bảo tinh thần khẩn trương, tập trung, thiết thực và hiệu quả theo chỉ đạo chung.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Thành phố đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị khẩn trương, triển khai thực hiện tốt đợt phát động này./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Hùng

**SỞ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO**

Lê Hồng Sơn